
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2564 
วนัที ่  8  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 
********************** 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะนอ้ย 

 
2 นายสมร  ทองตนั รองประธานสภา นายสมร  ทองตนั 

 
3 นายวชิยั ทองตนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 1 นายวชิยั ทองตนั 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 นายไพรวลัย ์ ค ้านคร 

 
6 นายวรเดช เสริมทรัพย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายวรเดช เสริมทรัพย ์

 
7 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 นายบุญช่วย ทรัพยท์ว ี

 
8 นายสุพร พุกพนั สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4 นายสุพร พุกพนั 

 
9 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
10 นายปิยะพงษ ์ ชูช่ืน เจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย นายปิยะพงษ ์ ชูช่ืน 

ผู้ลาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
  ไม่มี         

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 1 นายสมศกัด์ิ บวัเรือง 

 
2 นายศรีเพชร นามเดช นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช 

 
3 นางนอ้งนุช ค ้านคร ประธานสตรีต าบลแหลมผกัเบ้ีย นางนอ้งนุช ค ้านคร 

 
4 นายอรรถพล กาลนิล ผอ.ร.ร.วดัสมุทรธาราม นายอรรถพล กาลนิล 

 
5 น.ส.หญิงมุก สุขไตรสัตย ์ นกัวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบติัการ น.ส.หญิงมุก สุขไตรสัตย ์

 
6 นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ รองนายก อบต. นายวโิรจน์ อยูใ่จเยน็ 

 
7 นายสนัน่ มงคลการ เลขานุการนายก อบต. นายสนัน่ มงคลการ 

 
8 น.ส.อลิสา ชาตเวช นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ น.ส.อลิสา ชาตเวช 

 
9 ด.ต.สมพร จนัทร์บูรณ์ สภอ.บา้นแหลม ด.ต.สมพร จนัทร์บูรณ์ 
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10 นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ ผอ.ร.ร.วดัสมุทรโคดม นายฉตัรชยั แสงจนัทร์ 

 
11 น.ส.พจมาน พูลกิจ ผอ.กองคลงั น.ส.พจมาน พูลกิจ 

 
12 นางอจัฉรี เสริมทรัพย ์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 2 นางอจัฉรี เสริมทรัพย ์

 
13 นางอชัรา เสริมทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานปลดั นางอชัรา เสริมทรัพย ์

 
14 นายสมหมาย พุม่พนั ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4 นายสมหมาย พุม่พนั 

 
15 น.ส.ภรภสัสรณ์ เสริมทรัพย ์ แพทยป์ระจ าต าบล น.ส.ภรภสัสรณ์ เสริมทรัพย ์

 
16 นายองคก์าร นิลเขียว ผอ.รพ.สต.แหลมผกัเบ้ีย นายองคก์าร นิลเขียว 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.49 น.   เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย  ประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม  
 ประธาน - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงาน
การประชุม สมยัสามญั สมยัท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563  เม่ือวนัท่ี  14  ธนัวาคม  2563  ให้สภาฯ ทราบ 

 ศรัทธา  - จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดท่ีตอ้งแกไ้ข 

 ประธาน - ขอเชิญสมาชิก ตรวจดูรายงานการประชุมอีกคร้ังก่อนลงมติ 
 ประธาน - เม่ือทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอนัสมควรแลว้  ผมขอถามมติท่ีประชุมวา่ท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา  สมยัสามญั  สมยัท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2563  เม่ือวนัท่ี  14  ธนัวาคม  2563  
กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 

ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉนัท ์
  

ระเบียบวาระที ่ 3 กระทูถ้าม 
 ประธาน - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทอ้งถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ประธาน - ไม่มี  
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ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
5.1  ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2564  และวันเร่ิมประชุม สมัย
สามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

ประธาน - ขอเชิญเลขาฯ ช้ีแจง 
เลขาฯ  - เรียนท่านประธาน ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล ฉบบัท่ี 5  พ.ศ.2546  มาตรา  53  ก าหนดว่าในปีหน่ึงให้มีสมยัประชุมสามญั สองสมยั หรือหลายสมยั
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะก าหนดแต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั  วนัเร่ิมประชุมสามญั ประจ าปี ให้สภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ก าหนดสมยัประชุมสามญั สมยัหน่ึง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวนั ประกอบกบัตาม
ขอ้ 11  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  ใหส้ภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดวา่ปีนั้นมีสมยัประชุมสามญั ประจ าปีก่ีสมยั แต่ละสมยั ในปีนั้นจะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมยัในปีนั้น
มีก าหนดก่ีวนั กบัให้ก าหนดวนัเร่ิมประชุม สมยัประชุมสามญั ประจ าปี สมยัแรกของปีถดัไป และมีก าหนดก่ีวนั 
ดงันั้น  ดิฉนัขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกเสนอว่าในปี พ.ศ.2564  จะก าหนดสมยัประชุม สมยัสามญัก่ี
สมยั 

สมร  - ผมขอเสนอ 3 สมยั 
ประธาน - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบและมีมติ

ก าหนดสมยัประชุม สมยัสามญั  3  สมยั 
ประธาน - ขอเชิญสมาชิกเสนอวา่ในแต่ละสมยั จะเร่ิมเม่ือใด และก าหนดก่ีวนั 
สมร  - ผมขอเสนอสมยัท่ี 2  ในเดือน  เมษายน  เร่ิมวนัท่ี  1  มีก าหนด  15  วนั 
        สมยัท่ี  3  ในเดือน  สิงหาคม  เร่ิมวนัท่ี  2  มีก าหนด  15  วนั 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

ตามท่ีคุณสมร  ทองตนั เสนอ 
ประธาน - ขอเชิญสมาชิกเสนอว่า สมยัสามญั สมยัแรกของปี 2565  จะก าหนดในเดือน

ไหน จะเร่ิมเม่ือใด  และก าหนดก่ีวนั 
สมร  - ผมขอเสนอเดือน กุมภาพนัธ์  เร่ิมประชุมวนัท่ี  1  มีก าหนด  15  วนั 
ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถา้ไม่มี ผมถือว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

ตามคุณสมร  ทองตนั เสนอ 
ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติก าหนดสมยัประชุมสภา  สมยัสามญั ประจ าปี พ.ศ.2564

ไว ้3 สมยั  และวนัเร่ิมประชุมสภา  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  คือ 
สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  เดือน เมษายน  มีก าหนด  15  วนั เร่ิมประชุมวนัท่ี 1 
สมยัสามญั  สมยัท่ี 3  เดือน สิงหาคม  มีก าหนด  15  วนั เร่ิมประชุมวนัท่ี 2 
และสมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี พ.ศ.2565   ในเดือน กุมภาพนัธ์   มีก าหนด 15 วนั วนัเร่ิมประชุม

วนัท่ี 1 
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5.2  พจิารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบีย้ 

ประธาน - ขอเชิญเลขานุการสภา ช้ีแจง 
เลขาฯ สภา - เรียนท่านประธานดว้ยจงัหวดัเพชรบุรีแจง้วา่คณะกรรมาธิการพฒันาเมืองและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา  ไดเ้สนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย  ขอความร่วมมือไปยงัสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุม
สภาทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2547  แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2  พ.ศ.2554  ขอ้ 117  วรรคส่ี  โดยให้สภาทอ้งถ่ิน  ก าหนด
ระเบียบเก่ียวกบัการอนุญาตให้ประชาชนเขา้ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาทอ้งถ่ิน  ดงันั้น  เพื่อให้การ
ด าเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ียเป็นไปตามระเบียบดงักล่าวประกอบกบัเพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นสะทอ้นปัญหาความตอ้งการของประชาชน และมีส่วนร่วมในการ
พฒันา อบต. สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  จึงไดจ้ดัท าร่างระเบียบว่าดว้ยการให้ประชาชนเขา้ฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  มาเสนอให้ท่ีประชุมสภาพิจารณา 
ดงัน้ี 

 ดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ียไดพ้ิจารณาในการประชุมสมยัแรก  เม่ือวนัท่ี  8      
กุมภาพนัธ์  2564   ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเขา้ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ 117  วรรคส่ี แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554  โดยวางระเบียบไวด้งัน้ี 
  ขอ้ 1  ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ฟังการประชุมตอ้งท าหนงัสือขออนุญาตเขา้ฟังการประชุมและลงลายมือ
ช่ือผูข้อเขา้ฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ียเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่น
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ไม่นอ้ยกวา่  1  วนั  เม่ือประธานสภาอนุญาต
แลว้ใหผู้ป้ระสงคเ์ขา้ฟังการประชุมนั้นเขา้ฟังการประชุมได ้
  กรณีท่ีมีผูข้อเขา้ฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผูแ้ทนของหมู่คณะนั้นเป็นผูข้ออนุญาตก็ได้
ทั้งน้ีตอ้งระบุถึงจ านวนและรายช่ือผูท่ี้จะเขา้ฟังการประชุมดว้ย 
  กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถจดัให้
ประชาชนเขา้รับฟังการประชุมได้ทั้งหมด  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย พิจารณา
อนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเขา้ฟังการประชุมตามท่ีเห็นสมควร หรืออาจจดัให้ประชาชนรับฟังการประชุม
ภายนอกหอ้งประชุมหรือในบริเวณใกลเ้คียงโดยแจง้ให้ผูป้ระสงคข์อเขา้ฟังการประชุมทราบ 
  ขอ้ 2  ผูเ้ขา้ฟังการประชุมตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นัง่หรืออยูป่ระจ าในท่ีท่ีจดัไวส้ าหรับผูเ้ขา้ฟังการประชุม 
(3) ตอ้งประพฤติตนใหเ้รียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการท่ีกระท าให้เส่ือมเกียรติของท่ีประชุมหรือ

ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการ
รบกวนการประชุม 
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(4) ไม่ใช้เคร่ืองมือส่ือสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บนัทึกเสียง วิทยุ-เทป  หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีอาจ
รบกวนการประชุมได ้

(5) ไม่น าอาวธุหรือส่ิงเทียมอาวธุเขา้ไปในหอ้งประชุม 
(6) ไม่น าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเขา้ไปหรือรับประทานอาหารในหอ้งประชุม 
(7) ตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งของประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ท่ี

สั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ขอ้ 3 ใหเ้ลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ด าเนินการดงัน้ี 
(1) จดัท าแบบค าร้องขอเขา้ฟังการประชุมไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมค าร้องขอเขา้ฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม

ผกัเบ้ีย พิจารณาอนุญาต และแจง้ผูเ้ขา้ฟังการประชุมทราบ 
(3) จดัท่ีนัง่และอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
ขอ้ 4  ในระหวา่งเขา้ฟังการประชุม  หรือในขณะท่ีก าลงัประชุม ถา้ผูเ้ขา้รับฟังการประชุมคนใด
กระท าการฝ่าฝืนระเบียบน้ี  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย มีอ านาจ
ตกัเตือน หา้มปราม หรือสั่งใหบุ้คคลผูล้ะเมิด หรือกระท าการฝ่าฝืน ออกไปเสียจากท่ีประชุมก็ได ้
ขอ้ 5  ในกรณีท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  สั่งให้บุคคลผูล้ะเมิดหรือ
กระท าการฝ่าฝืนระเบียบน้ี  ออกจากห้องประชุม หรือออกจากท่ีประชุม หรือออกจากท่ีซ่ึงจดัไว ้ 
หากบุคคลผูน้ั้ นขัดขืน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย มีอ านาจสั่ง
เจา้หน้าท่ีสภาหรือบุคคลอ่ืนท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ร้องขอให้
ช่วยเหลือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของท่ีประชุม  น าตวัผูน้ั้นออกจากห้องประชุมหรือ
ออกจากท่ีประชุม  หรือออกไปใหพ้น้บริเวณท่ีประชุมก็ได ้  

ดิฉนัขอเสนอและช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 
 ประธาน - ตามท่ีเลขาฯ สภา ได้เสนอร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน เข้าฟัง การ
ประชุม และการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  มาให้สภาฯ พิจารณาไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือแกไ้ขขอ้ความขอ้ความในร่างระเบียบหรือไม่  ถา้มีขอเชิญ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีผูเ้สนอ 
 ประธาน - เม่ือไม่มีผูเ้สนอให้เพิ่มเติมหรือแกไ้ขดงันั้น ผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใด
เห็นชอบกบัร่างระเบียบฉบบัน้ี กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 
 ประธาน - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์
 ประธาน - ก่อนท่ีจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ผมขอพักการประชุมไว้ก่อนเพื่อ
รับประทานอาหารกลางวนั และขอใหทุ้กท่านกลบัมาประชุมอีกคร้ัง ในเวลา  13.00 น. 
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   พกัการประชุม  เวลา  11.40  น. 
   เร่ิมประชุม  เวลา 13.10 น.  เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการตามระเบียบวาระ
ท่ี 5.3 

5.3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนกรมบัญชีกลาง ในกรณีลาภมิควรได้ ของเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2563 

 ประธาน - ขอเชิญนายกช้ีแจง 
 นายก  - เรียนท่านประธาน ผมขออนุญาตใหเ้ลขาฯ สนัน่ ช้ีแจงแทน 

 ประธาน - อนุญาต 
 เลขาฯ สน่ัน - เรียนท่านประธานสืบเน่ืองจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย ได้
ด าเนินการเบิกจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ประจ าปี 2563  ในช่วงเดือนมกราคม  ถึงเดือนกันยายน  2563  โดยท่ี
กรมบญัชีกลางไดโ้อนเขา้บญัชีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย เพื่อเบิกจ่ายให้กบัผูรั้บเบ้ียและโอนเขา้
บญัชีผูรั้บเบ้ียยงัชีพโดยตรง  ตามความประสงค์ของผูรั้บเบ้ียยงัชีพ นั้น  ซ่ึงขอ้เท็จจริงปรากฏว่ามีอยู่ 2 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1  เดือนมกราคม  2563  กรมบญัชีกลาง  ไดโ้อนเงินเบ้ียยงัชีพรายนายศรัทธา  เจือหอม  600  บาท  เขา้บญัชี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ียเพื่อเบิกจ่าย  แต่ทางอบต.มิไดเ้บิกจ่ายเน่ืองจากเป็นสมาชิกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย  ซ่ึงขาดคุณสมบติัในการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมลงวนัท่ี  2  
มีนาคม  2563  กรณีท่ี 2  เดือน มีนาคม  2563  กรมบญัชีกลางโอนเขา้บญัชีอบต. รายนายถนอม  พนัชะสูตร์  800  
บาท  แต่ อบต. มิไดจ่้ายใหน้ายถนอม  พนัชะสูตร์  เน่ืองจากทราบวา่เสียชีวติ  เม่ือวนัท่ี  29  กุมภาพนัธ์  2563 
 ทั้งน้ีเงินทั้งสองรายเม่ือไม่ไดเ้บิกจ่าย  ก็จะอยูใ่นบญัชีของอบต.แหลมผกัเบ้ีย ดงันั้น เม่ือส้ินปีงบประมาณ
ทางกองคลงั ไดปิ้ดบญัชีเงินจ านวน  1,400  บาท  ซ่ึงเป็นบญัชีเงินสะสมของอบต. ต่อมาทางอบต.ไดรั้บหนงัสือ
แนวทางซักซ้อมตามหนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6 / ว 185  ลงวนัท่ี  20  มกราคม  2563  เร่ืองซักซ้อมแนว
ทางการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และเบ้ียความพิการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามโครงการบูรณาการ
ฐานขอ้มูลสวสัดิการสังคม (e-payment) กรณีผูสู้งอายุไม่มีคุณสมบติัในการรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ตามระเบียบ
ฯ เม่ือเรียกคืนแลว้ใหน้ าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
 เพื่อปฏิบติัตามแนวทางหนังสือซักซ้อมดังกล่าว  ทางอบต.จึงต้องด าเนินการถอนคืนเงินรายรับใน
ลกัษณะของลาภมิควรได ้คือตอ้งจ่ายขาดเงินสะสม และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภา อบต. โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่าย จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558  ขอ้ 10  ขอ้ 94  ขอ้ 95  และขอ้ 
96(2) 
 ดงันั้น  ผมจึงเสนอมาเพื่อขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  1,400  บาท  ผมขอช้ีแจงเพียงเท่าน้ี 
 ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถา้มี ขอเชิญ 
 ทีป่ระชุม - ไม่มีสมาชิกสอบถาม 
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 ประธาน - เม่ือไม่มีสมาชิกสอบถาม ดังนั้น ผมขอถามมติท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นควร
อนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมคืนกรมบญัชีกลาง จ านวน  1,400  บาท  กรุณายกมือ 

ทีป่ระชุม - มีสมาชิกยกมือ  8  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย , นายสมร  ทองตนั ,นาย
วิชยั  ทองตนั , นายไพรวลัย ์ ค  ้านคร , นายศรัทธา  เจือหอม , นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี , นายวรเดช  เสริมทรัพย ์
และนายสุพร  พุกพนั 
 ประธาน - สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉนัท ์
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อ่ืน ๆ 

 ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนขอเชิญ 

 ปลดั อบต. - ขอแจง้เร่ืองขนยา้ยทราย  ตามท่ีไดท้ราบแล้วว่าเจา้ท่าไดม้าขุดลอกคลองบาง
ทะลุ และทางอบต. ไดข้นยา้ยทรายท่ีขดุลอกไปลงในท่ีสาธารณะ  ซ่ึง ทางอบต.ได้จ่ายเงินให้ผูรั้บจ้างแล้ว หน่ึง
แสนส่ีหม่ืนบาท  ทีน้ีเม่ือเช้าทางผอ.กองช่างแจง้วา่ขณะน้ีมีทรายท่ีทางเจา้ท่าขุดลอกอีกกองจ านวนมากจะขอให้
อบต.ขนยา้ยออกไป  ซ่ึงทางช่างฝากแจง้ทางผูใ้หญ่ ก านนั แต่ละหมู่บา้นวา่ ถา้มีความตอ้งการทรายเพื่อขนยา้ยไป
ในท่ีสาธารณะอีกสามารถด าเนินการจา้งเหมารถมาขนไดเ้องเลย ค่าขนคนัละ 150 บาท     ส่วนค่ารถแมคโครตกั 
ทรายทางเจา้ท่าด าเนินการให ้ไม่ทราบ หมู่บา้นยงัมีความตอ้งการและมีงบประมาณหรือไม่ 
 ผู้ใหญ่อจัฉรี - ทางหมู่บา้นมีความตอ้งการแต่ขอกลบัไปหารือกบัคณะกรรมการหมู่บา้นก่อน 

 ผู้ใหญ่สมหมาย - ทางหมู่บา้นไม่มีเงินขนทราย อบต.จะแก้ไขอย่างไร  เพราะจะกองอย่างนั้น
ไม่ไดเ้ด๋ียวอบต.ตอ้งท าถนน  และผมจะฝากของอบต.ช่วยประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้นรู้ดว้ยวา่ทรายท่ีขนไปนั้นไป
ลงท่ีไหนบา้ง เพราะถามมาเยอะ 
 สมร  - เร่ืองขนทราย ผมจะไปคุยกบัทางวดัสมุทรโคดมว่าหลวงพ่อจะจา้งรถมาขน
ทรายหรือไม ่

 พจมาน  - ถ้าอบต.ไปท าโครงการขนอีกจะเกิดปัญหาไหมเพราะเพิ่งท าเสร็จและ
เสถียรภาพการเงินของอบต.เงินเขา้นอ้ย 
 นายก  - ผมขอไปดูพื้นท่ีกบัช่างเคก่อนแลว้จะหาทางด าเนินการต่อไป 

 ผอ.ฉัตรชัย - ผมขอขอบคุณท่านนายกศรีเพชร  นามเดช  ท่านปลัดเช่นดาว  นพศรี  และ
เจา้หน้าท่ีอบต.ท่ีไปเยี่ยมครูและโรงเรียนวดัสมุทรโคดม ให้ขอ้เสนอแนะและก าลงัใจในการปฏิบติังานการเรียน
การสอน  และมาแสดงความยนิดีท่ีผมไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนดีเด่น และสถานศึกษาดีเด่น ผมขอ
แจง้ใหท้ราบ 

 ประธาน - ทางสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับผอ.ฉัตรชัย  แสงจนัทร์  และขอให้ทุกคน
ปรบมือเพื่อเป็นการแสดงความยนิดีดว้ยครับ 

 นายก  - ตอนน้ีทางกระทรวงมีนโยบายโครงการบา้นน้ีมีรัก ปลูกผกักินเอง  ซ่ึงทาง
พฒันาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  แจง้ให้อบต.จดัอบรมท าปุ๋ยหมกั และให้ทุกครัวเรือนปลูกผกัสวนครัว 
และรายงานใหอ้ าเภอ ผมอยากใหส้มาชิกสภาทุกคนท่ียงัไม่ปลูกก็ปลูกซะ  เขาก าหนดสิบอยา่งต่อหลงัคาเรือน ใน
รายละเอียดผมอยากใหพ้ฒันากรช้ีแจงโครงการน้ี 
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 หญงิมุก  - โครงการบา้นน้ีมีรัก ปลูกผกักินเอง  เนน้ให้ปลูกผกัในระดบัครัวเรือน  ขอเชิญ
ชวนประชาสัมพนัธ์  วดั โรงเรียน สถานท่ีราชการร่วมกบัปลูก  ซ่ึงในอนาคตมีการประกวดในระดบัต่าง ๆ ส่วน
เมล็ดพนัธ์ุส่วนกลางไม่มีแจกแต่ถา้ตอ้งการดิฉนัพอหาให้ไดแ้ต่ไม่มาก  และขอประชาสัมพนัธ์อีกหน่ึงโครงการ
คือโครงการโคกหนองนาโมเดล  ตอนน้ีเป็นวาระแห่งชาติครัวเรือนใด  ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการตอ้งมีพื้นท่ี 1 ไร่  
ทางราชการมีงบประมาณไปขุดบ่อให้ฟรี หรือถ้าไม่มีพื้นท่ีแต่มีผูป้ระกอบการในพื้นท่ีขายเมล็ดพนัธ์ุ หรือมีผู ้
ประกอบอาชีพรับเหมาขดุบ่อ  สามารถมารับจา้งจากส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแหลมได ้
 สุพร  - พื้นท่ีน้ีน ้าเคม็ ขดุบ่อ และน ้าเคม็  จะท าอยา่งไร 
 นายก  - แหลมผกัเบ้ีย คงท าไม่ได ้
 สุพร  - หมู่ 4  ติดต่อกบัชายคลองนาพนัสาม  ปัญหาน ้ าเค็มทะลกัเขา้คลอง ท าให้พืช
และบรรยากาศชายคลองเสีย 
 ประธาน - ฝากนายกไปคุยปัญหาน้ีกบัทางชลประทาน 

 ผู้ใหญ่สมหมาย - กุญแจประตูน ้าปิดเปิดอยูท่ี่คนของนายกยอด  ตอ้งประสานคุยกนั 

 นายก  - ฝากหมู่ 1  ถา้อบต.ท าสนามกีฬาเสร็จแลว้  การดูแลใชส้นาม ท าอยา่งไร อยาก
ใหมี้มาตรการ อยา่งหา้มไม่ใหใ้ชร้องเทา้สตัด๊  พื้นสนามจะเสีย 
 ประธาน - นกักีฬาไม่ใชห้รอกครับเดินวิง่ล าบาก 
 วชัิย  - ฝากเร่ืองอาคารตลาดกลาง เสาท่ีหุม้ลม้แลว้ 
 นายก  - จดัระเบียบคลองเป็นไงบา้ง เรียบร้อยไหม 

 ผู้ใหญ่หมาย - ยงัไม่ทราบแต่ผมก็ไดช้ี้แจงแลว้ใหท้  าตามแบบท่ีตกลงกนั 

 ปลดั อบต. - ขอประชาสัมพนัธ์ และขอความร่วมมือ คือ อบต.จะพฒันาหมู่บา้นโดยเก็บขยะ 
2 ขา้งทางถนน  จะเก็บวนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์  2564  เวลาบ่ายโมง ขอเชิญชวนสมาชิกสภา และผูน้ าหมู่บา้น ดว้ยนะ
คะ  

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่ ถา้ไม่มี ผมขอปิดประชุม 
   ปิดประชุมเวลา  15.10  น. 
 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
 

               นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะนอ้ย ) 

                                                             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมผกัเบ้ีย 
 

 



 

       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพนั   นายบุญช่วย  ทรัพยท์วี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพนั)  (นายบุญช่วย  ทรัพยท์ว)ี 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


